



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## มศว ตั้งมูลนิธพัฒนาแพทยชันติ มีคุณธรรมจริยธรรมรู้ทันโรครบใช้สังคม

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ตั้งมูลนิธพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษามศว พัฒนาแพทยให้มีคุณภาพมากขึ้น รู้เท่าทันโรครินิจฉัยอาการต่างๆ ได้ตรงตามโรคที่ผู้ป่วยเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพในการช่วยเหลือชีวิตของผู้คนด้วยมืออาชีพ

ศ.นพ.สมเกียรติวัฒนศิริชัยกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ขณะนี้คณะแพทยศาสตร์ มศว ได้จัดตั้งมูลนิธพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษา มศว ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาแพทย มศว ให้มีคุณภาพ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งช่วยเหลือคณะแพทยที่มีความขาดแคลน เพื่อช่วยกันพัฒนาการศึกษาของแพทยในประเทศไทยให้เจริญทัดเทียมนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ต้องช่วยกันทำให้การศึกษาด้านการแพทยของไทยได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

โอกาสนี้จะกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดมูลนิธ และเรียนเชิญท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล มาเป็นประธานมูลนิธ เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ประธานมูลนิธทางด้านการแพทยหลายแห่ง และมีความตั้งใจอยากเห็นบุคลากรทางการแพทยของไทยมีคุณภาพ

การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาแพทยมศว เป้าหมายไว้ 6 ด้านดังนี้ 1.ด้านสมองจะปลูกฝังในเรื่องของการคิด การวิเคราะห์ เพื่อให้การวินิจฉัยโรคเป็นไปอย่างมีระบบและแม่นยำ 2.ด้านจิตใจจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ 3.ทักษะการสื่อสารจะต้องเป็นแพทยที่ต้องมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อให้คลายความทุกข์ให้แก่ผู้ป่วย 4.สุขภาพผู้ที่เป็นแพทยจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อเป็นตัวอย่างการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน 5.ความสุขนักศึกษาแพทยจะต้องเรียนอย่างมีความสุข เพื่อจะได้เป็นแพทยที่มีอารมณ์ดี พร้อมจะให้บริการประชาชน และ 6.ต้องเป็นแพทยที่มีเมตตากรุณา มีจริยธรรม อีกด้วย คณบดีคณะแพทยมศว กล่าว

ท่านผู้หญิงวิระยา กล่าวว่า การพัฒนาแพทยให้มีคุณภาพ สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงมากที่สุด ในขณะนี้ คือ คุณธรรม จริยธรรมของแพทย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก ควรจะต้องมีการส่งเสริมและสอดแทรกในวิชาเรียนโดยตลอด และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างบัณฑิตแพทยที่มีความรู้ควบคู่กับการมีเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพอย่างมีจริยธรรม ถ้าประเทศไทยมีแพทยที่มีคุณภาพ จะส่งผลให้แพทยรุ่นต่อไปมีคุณภาพตามไปด้วย

"ทุกวันนี้ระบบการแพทยไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ระบบทุนนิยม เงินมาร์กษาหาย ถ้าทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไขแล้วหันกลับมามองความเป็นมนุษย์ไม่ใช่มองคนที่รวยหรือจน การแพทยไทยจะพัฒนาก้าวหน้าเหมือนนานาชาติ แต่ถ้าตราบไบบุคลากรทางการแพทยขาดคุณธรรม ขาดเมตตาธรรมแล้ว ไม่มองคนที่ความเป็นคน ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาคนก็จะไม่สำเร็จเช่นกัน" ท่านผู้หญิงวิระยา กล่าว

